

Số: 17/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 1995

CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh các biện pháp đôn đốc thu thuế tồn đọng.

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố, hiện nay tổng số thuế còn tồn đọng, không nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố còn rất lớn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tồn đọng thuế là do một số doanh nghiệp không chấp hành theo đúng quy định của Luật thuế về thời hạn kê khai nộp thuế, dây dưa, cố tình chiếm dụng tiền thuế thuộc ngân sách nhà nước để đầu tư XDCCB, mua sắm trang thiết bị hoặc làm vốn lưu động mà không lập dự án đầu tư hoặc đã lập dự án đầu tư nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và chấp thuận cho ghi thu ghi chi tiền thuế để đầu tư.

Để đưa chế độ thu nộp thuế vào nề nếp, thực hiện theo đúng quy định của Luật thuế, đồng thời kiên quyết xử lý đối với các đơn vị cố tình chiếm dụng tiền thuế, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Các cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kê khai và nộp thuế theo Luật định, nộp thuế đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo đúng thời hạn quy định của cơ quan thuế. Nghiêm cấm các doanh nghiệp chiếm dụng tiền thuế để sử dụng với bất kỳ lý do nào như đầu tư XDCCB hoặc bổ sung vốn lưu động .v.v... nếu không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

2/ Cơ quan thuế có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh nộp thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước. Các đơn vị nộp chậm tiền thuế, tiền phạt hoặc cố tình dây dưa nộp thuế phải kiên quyết xử lý theo luật định.

3/ Ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản có trách nhiệm thực hiện chế độ ưu tiên trích tiền của tổ chức, cá nhân dây dưa nộp thuế có tại Ngân hàng để nộp tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

4/ Đối với các cơ sở cố tình dây dưa, chây ì nộp thuế, cơ quan thuế cung cấp hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố xem xét, xử lý theo pháp luật.

5/ Sở Tài chính phối hợp với ngành thuế làm thủ tục xử lý dứt điểm và chặt chẽ số thuế ghi thu ghi chi của một số doanh nghiệp địa phương đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận.

6/ Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc các Sở ban ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo việc thu thuế và xử lý thuế đọng theo Luật định. Cục Thuế thành phố chịu trách nhiệm theo dõi chỉ đạo, tổng hợp sơ kết và báo cáo kết quả kịp thời cho Ủy ban nhân dân thành phố.-

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH**

Trương Tấn Sang